



Australian Government

Workforce Australia

Tự Kinh Doanh

Giúp mọi người bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ

Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh

Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh có thể giúp quý vị bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp nhỏ.

Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh có thể giúp quý vị:

- cân nhắc việc tự kinh doanh
- quyết định một ý tưởng kinh doanh và xem liệu ý tưởng này có thực hiện được không
- lập kế hoạch kinh doanh
- thành lập và vận hành một doanh nghiệp, hoặc
- điều chỉnh doanh nghiệp của quý vị để giúp doanh nghiệp đứng vững.



Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh cung cấp những gì

Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh cung cấp 6 dịch vụ miễn phí. Quý vị có thể sử dụng tất cả dịch vụ hoặc chỉ chọn những dịch vụ nào mà quý vị muốn sử dụng.

Khám phá những buổi Hội thảo chuyên đề Tự Kinh Doanh cung cấp cho quý vị thông tin về việc tự kinh doanh, và sau đó giúp quý vị phát triển và thử nghiệm những ý tưởng kinh doanh.

Các buổi hội thảo này thường bao gồm 5 buổi được cung cấp trong một hoặc hai tuần. Các buổi hội thảo sẽ giúp quý vị đưa ra quyết định sáng suốt về việc quý vị có muốn theo đuổi công việc tự kinh doanh hay không.

Đào tạo cho Doanh nghiệp nhỏ cung cấp cho quý vị những kỹ năng cần thiết để bắt đầu và vận hành một doanh nghiệp nhỏ. Quý vị có thể tham gia chương trình đào tạo được công nhận và chọn học khóa đào tạo kỹ năng ngắn hơn hoặc một khóa Chứng chỉ III hoặc IV dài hơn về Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Mới.

Lập Kế hoạch Kinh doanh có thể giúp quý vị chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh khả thi để giúp doanh nghiệp của quý vị thành công. Một kế hoạch kinh doanh toàn diện sẽ giúp quý vị xác định các chiến lược để thành công và dự báo dòng tiền kinh doanh của quý vị trong 2 năm tới. Sau đó, nhà cung cấp Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh có thể đánh giá kế hoạch kinh doanh của quý vị và cho ý kiến phản hồi độc lập về khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Các buổi Tư vấn Kinh doanh có thể cho lời khuyên có mục tiêu liên quan đến ý tưởng kinh doanh hoặc doanh nghiệp hiện tại của quý vị. Mỗi buổi tư vấn kéo dài một giờ và quý vị có thể tham dự tối đa 2 buổi một năm.

Kiểm tra Tình trạng Kinh doanh có thể giúp các chủ doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại của họ như thế nào để tìm cách cải thiện khả năng tồn tại của nó.

Cuộc Kiểm tra Tình trạng Kinh doanh được cung cấp qua một buổi gặp trực tiếp dài 3 giờ và quý vị có thể tham dự một buổi Kiểm tra Tình trạng Kinh doanh mỗi năm.

Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp tư vấn kinh doanh trong thời gian tối đa 12 tháng. Trong quá trình kéo dài một năm, quý vị sẽ được kết nối với một nhà cố vấn kinh doanh và họ sẽ giữ liên lạc với quý vị để hướng dẫn, huấn luyện quý vị và cung cấp các hỗ trợ khác cho doanh nghiệp.

Quý vị cũng có thể nhận được khoản hoàn trả \$300 để trợ giúp các chi phí kinh doanh đạt điều kiện (chẳng hạn như bảo hiểm doanh nghiệp). Nếu hội đủ điều kiện, quý vị cũng có thể nhận một Khoản Phụ cấp Tự Kinh doanh trong tối đa 39 tuần và Phụ cấp Tiền Thuê Tự Kinh Doanh trong tối đa 26 tuần.



Để có thêm thông tin về những dịch vụ này, hãy truy cập www.workforceaustralia.gov.au/individuals/training/activities/self-employment-assistance.

Ai có thể sử dụng Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh

Để hội đủ điều kiện sử dụng Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh, quý vị phải:

- ít nhất 15 tuổi trở lên (xin lưu ý là để có thể tham gia Huấn luyện Doanh nghiệp Nhỏ quý vị phải đủ 18 tuổi)
- là:
 - công dân Úc, hoặc
 - người có thị thực thường trú, hoặc Người có Thị thực được chỉ định (bao gồm Thị thực Hạng Đặc biệt cho New Zealand, Người có Thị thực Bảo vệ Tạm thời và Thị thực Nơi Trú ẩn An toàn)

- không phải là người phá sản chưa được miễn trả nợ
- đạt các điều kiện bổ sung nào khác cụ thể cho (các) Dịch vụ mà họ đã chọn, bao gồm bất cứ điều kiện nào trong Hiến chương cho Dịch vụ có liên quan.

Nếu quý vị đã tự kinh doanh hoặc có ý tưởng kinh doanh, nhà cung cấp chương trình Trợ giúp Tự Kinh doanh tại địa phương của quý vị sẽ làm việc với quý vị để đánh giá xem liệu doanh nghiệp hoặc ý tưởng kinh doanh của quý vị có đủ điều kiện hay không.

Cách tìm nhà cung cấp

Quý vị có thể tìm thấy danh sách các nhà cung cấp trên trang web của Workforce Australia tại www.workforceaustralia.gov.au/individuals/coaching/providers.



Muốn biết thêm chi tiết

Để có thêm thông tin về Chương trình Trợ giúp Tự Kinh Doanh, hãy truy cập www.workforceaustralia.gov.au/individuals/coaching/starting-business.

Hoặc, quý vị có thể gọi Đường dây Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc của Bộ Lao Động và Quan hệ Nơi Làm Việc theo số **1800 805 260**.

Các nguồn thông tin khác để giúp các doanh nghiệp nhỏ

- Trung tâm trực tuyến **SelfStart** cung cấp thông tin nhằm hướng dẫn mọi người trong suốt các giai đoạn đầu tiên của quá trình khởi nghiệp. Tìm hiểu thêm về SelfStart trên trang mạng của Workforce Australia tại www.workforceaustralia.gov.au/individuals/coaching/starting-business/guides.
- **Hướng dẫn Bắt đầu Kinh doanh** là một công cụ hướng dẫn từng bước giúp các chủ doanh nghiệp mới hiểu những dự tính trong tương lai khi bắt đầu kinh doanh. Quý vị có thể truy cập tài liệu tại business.gov.au/guide/starting

Nếu quý vị cần giúp đỡ với tờ thông tin này

Nếu quý vị cần Thông dịch viên, hãy gọi Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch theo số **131 450** và yêu cầu được kết nối với Đường dây Dịch vụ Khách hàng Toàn quốc theo số **1800 805 260**, hoặc truy cập www.tisnational.gov.au.

Nếu quý vị bị khiếm thính, hoặc có khiếm khuyết về nghe hoặc nói, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc (National Relay Service). Để có thêm thông tin, hãy truy cập www.infrastructure.gov.au/national-relay-service.

